

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งในกรอบแคบ, นักลงทุนชะลอดูเฟด-ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ขณะที่นักลงทุนชะลอการเข้าตลาด เพื่อรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในกลางสัปดาห์นี้ และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในช่วงปลายสัปดาห์

*แต่จากแนวโน้มว่า แรงซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนของผู้นำเข้า น่าจะเริ่มลดลงไปแล้ว ทำให้ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้อาจจะแข็งค่าได้บ้างเช่นกัน

*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากทรงตัวเมื่อคืนนี้ ขณะที่นักลงทุนปลื้มตัวอยู่นอกตลาด ก่อนการประชุมนโยบายของเฟด

*ตลาดเชื่อว่า เฟดจะปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์อย่างแน่นอน ขณะที่เฟดกำลังเตรียมจะยุติโครงการดังกล่าวในปีนี้ แต่ตลาดพุ่งความสนใจไปที่สัญญาณบ่งชี้จังหวะเวลา ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก

*สหรัฐกำลังจะประกาศข้อมูลสำคัญๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และรายงานการจ้างงาน นักลงทุนจึงต้องการที่จะรอดูท่าทีต่อไปก่อน ทำให้ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวในกรอบไม่กว้างนัก

*ภาวะซื้อขายอาจจะซบเซาต่อเนื่องในวันนี้ เนื่องจากว่าไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยนอกจากข้อมูลของสหรัฐแล้ว ตลาดจะรอดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ และผลสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ของจีนและยูโรโซน ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.810 บาท

*09.22 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.76/82 จาก 31.80/82 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.783/853 จาก 31.80/82 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.88/90 จาก 101.85 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3433/37 จาก 1.3439 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เข้านี้(บาท)ยังแกว่งแคบอยู่ แต่จากการที่ month-end(แรงซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือน จากผู้นำเข้า) เริ่มหมดไป ก็ทำให้มีโอกาสที่ดอลลาร์/บาท วันนี้จะ lower ลงมา(ดอลลาร์อ่อนค่า) ได้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในเข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ และแข็งค่าขึ้นได้เล็กน้อย หลังจากแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้าที่คอยหนุนดอลลาร์ เริ่มลดลงไป แต่แรงขายดอลลาร์ก็ไม่ได้มีออกมาชัดเจนนัก เพราะนักลงทุนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เข้ามาทำธุรกรรมไปมากแล้ว ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ นักลงทุนจะชะลอดูผลการประชุมเฟด และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ที่จะบ่งชี้ทิศทางอย่างไรต่อไป โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ไว้ที่ 31.80-31.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้หรืออ้างอิงเพื่อการตัดสินใจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้